

## ศธ.ฟัน กรอ.ให้ทุนเรียนแทน กยศ.

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) แทนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่า ที่ผ่านมากฎระเบียบของ กยศ.มีลักษณะไม่ยืดหยุ่น มีการทวงถามทันที ถ้าไม่ชำระเงินคืนตามที่กำหนด ก็ตามมาด้วยการฟ้องร้องตามกฎหมาย จึงทำให้ผู้กู้เกิดความเครียด ซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นด้วยและได้ตกลงร่วมกันที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ออกระเบียบเงินกู้ยืม กรอ. โดยเน้นที่คุณภาพเป็นสำคัญ และจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกู้เรียนได้ทุกสาขาวิชา โดยสาขาวิชาหลัก ๆ จะมี 6 สาขา ดังนี้

กลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์

กลุ่มด้านศิลปกรรมศาสตร์

กลุ่มทางด้านเกษตรศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์

กลุ่มเภสัชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์

และกลุ่มแพทย์ เช่น ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เป็นต้น

- รายการกู้ยืม โดยจะเปิดให้กู้ 3 ส่วน ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

หากครอบครัวมีรายได้ไม่ถึง 300,000 บาทต่อปี สามารถยื่นขอกู้เงินค่าครองชีพได้ด้วย ซึ่งปรับเพิ่มมาจากเพดานรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ในระเบียบ กยศ. โดยในปีนี้เตรียมเงินกองทุนไว้ประมาณ 6,200 ล้านบาท ส่วนระดับมัธยมปลายจะให้กู้ยืมผ่าน กยศ. ตามเดิม เพดานรายได้ครอบครัวขยายจาก 150,000 บาท เป็น 200,000 บาทต่อปี

- การชำระเงิน ผู้กู้จะต้องชำระเงินคืนก็ต่อเมื่อมีงานทำและมีรายได้เดือนละ 16,000 บาท โดยในช่วงปีแรกของการทำงาน อาจใช้คืนเพียงร้อยละ ๒ ของเงินเดือนเท่านั้น เพื่อให้เงินเดือนพอใช้ แต่เมื่อมีรายได้มากขึ้น อาจทยอยจ่ายเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากเงินกู้ยืมเป็น กรอ.นั้น นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ยังสามารถกู้ยืมจาก กยศ.ได้ โดย ศธ.จะออกเป็นระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับเดิม ซึ่งยังเปิดโอกาสให้กู้ทั้ง 3 ส่วน รวมทั้งนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2-4 ก็ยังสามารถกู้ได้ตามปกติจนจบการศึกษาเช่นกัน

"ที่สำคัญ กรอ.รุ่น 3 นี้ จะเปลี่ยนฐานะจาก เงินกู้ เป็น เงินทุนเรียนต่อเป็นการขอรับทุนแล้วใช้คืนเมื่อมีรายได้ถึงตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตามจะไม่มีการทำสัญญาผู้เงินกำหนดตายตัว ให้ต้องชำระหนี้ภายใน 2 ปีเหมือน กยศ. ซึ่งเป็นต้นเหตุให้ต้องมีการฟ้องร้องเด็กที่ไม่ชำระหนี้คืนภายในกำหนดเวลา" นายสุชาติ กล่าว